



# BẢN TIN

## ÁI HỮU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

P.O. Box 1533 Westminter, CA 92684 Phone & Fax: (714) 899-8167 Email: [tuelinh@juno.com](mailto:tuelinh@juno.com)

Trang nhà : <http://members.aol.com/tong57/index.html>

Năm Thứ 10 Số 83

**Phật Lịch 2545**

Ngày 15-5-2001

## Hướng về Hội Ngộ 2001

\*

Cho đến hôm nay, nhiều thành viên đã chuẩn bị về tham dự Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm năm 2001 sẽ được tổ chức từ ngày 4-7-2001 cho đến ngày 8-7-2001.

### Mục Lục

\*

Hướng về Hội Ngộ 2001	Trang 1
<i>Người Phụ Trách</i>	
Tin Túc	2
<i>Tâm Hòa &amp; Phúc Trung</i>	
Phân ưu	6
<i>AHVNH</i>	
Tin Viện Hóa Đạo GHPGVNTN	8
<i>Tổng Hợp</i>	

@

Có một số thành viên tuy bận việc riêng, nhưng cũng quyết tâm tham dự trong đêm Thứ Sáu 6-7 và ngày 7-7 gồm có chương trình chính dành cho các việc thảo luận xây dựng về phương hướng, định chế cho sinh hoạt của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Nam Cali, cuộc vận động tích cực và sẽ đóng góp nhiều cho Hội Ngộ về thành tích tham dự, tổ chức. Miền Đông Hoa Kỳ cũng đã có nhiều thành viên đã ghi tên lấy vé phi cơ, hy vọng sẽ còn có thêm thành viên hay thân hữu tham dự.

Vào dịp Hè, sẽ có những Hội Ngộ các Trường như Gia Long, Trưng Vương, Chu Văn An ... mong rằng sẽ không bị trùng lặp, để một số anh chị khỏi phải gặp khó khăn để lựa chọn.

Ở chốn xa xôi, nơi đất tạm dung này, với tuổi đời càng chông chất, mỗi ngày chúng ta càng ít bè bạn đi, cho nên Hội Ngộ ngoài việc lo xây dựng cho phong trào Gia Đình Phật Tử ra, chúng ta còn có dịp gặp nhau, ôn lại những kỷ niệm đã cùng có với nhau.

Sự hiện diện của mỗi một chúng ta không có ý nghĩa chi nhiều, nhưng có nhiều người mới tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống hôm nay và ngày mai.



*Bản Tin*

## TIN TỔNG HỢP

**Trưởng Huynh NHUẬN PHÁP đến Úc Đại Lợi.** Cuối tháng 3 năm 2001, trưởng huynh Nhuận Pháp Nguyễn Phúc Liệu đã đến Úc Đại Lợi thăm gia đình. Dịp này, Trưởng huynh đã điện đàm thăm hỏi trưởng huynh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục. Các Trưởng Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại khắp nơi đã gọi điện thoại thăm hỏi, hàn huyên cùng trưởng huynh Nhuận Pháp. Riêng các Trưởng cư ngụ tại Hoa Kỳ có ngỏ ý mời Trưởng huynh sang thăm. Trưởng huynh Nhuận Pháp rất hoan hỉ và cảm động trước tình cảm của các bạn Lam, nhưng vì thủ tục giấy tờ khó khăn nên đành hẹn một dịp khác thuận tiện hơn. Cuối tháng 5 năm 2001, trưởng huynh Nhuận Pháp già từ Úc Đại Lợi trở về Việt Nam. Chúc Trưởng Huynh thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố.

**Cụ Bà Đặng Đình Liêm tạ thế.** Cụ Bà Đặng Đình Liêm, nữ danh Mai Thị Phương tự Ngọc, kế mẫu các trưởng Đoàn, Khiết, Trang, Chính, Hạnh, Kiểm đã từ giã cõi đời ngày Thứ Bảy, 21 tháng 4 năm 2001, nhằm ngày 28 tháng 3 năm Tân Ty, hưởng thọ 73 tuổi tại San Diego, nam California. Trong dịp đau buồn này, các Trưởng Vĩnh Nghiêm khắp nơi đã gửi thư, gọi điện thăm hỏi, chia buồn cùng các Trưởng tang gia. Rất đông các Trưởng Vĩnh Nghiêm Nam Cali đã có mặt cùng tiễn đưa Cụ Bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.

**Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Nam Cali mừng Phật Đản PL 2545.** Chiều Thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2001, Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Nam California đã tổ chức buổi họp mặt Mừng Phật Đản 2545. Đây là lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tổ chức họp mặt đón mừng Ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Khoảng 240 người gồm: thành viên Ái Hữu, các tổ chức Gia Đình Lam cùng thân hữu đã đến dự.

Người ta nhận thấy các các Trưởng từ xa cũng về dự: từ Louisiana có trưởng Như Không Võ Văn Phú, từ San Diego có trưởng Thiện Hòa Trần Quốc Bình cùng gia đình và trưởng Tâm Thông Trần Chí Trung. Dịp này, Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đã trao tặng quà kỷ niệm và khen thưởng cho các đoàn sinh xuất sắc các đơn vị Gia Đình Phật Tử thuộc miền Quảng Đức. Các em đã đạt được danh hiệu thủ khoa và á khoa Liên trại Huấn luyện Anôma – Ni-Liên – Tuyết-Sơn mùa Xuân 2001. Buổi họp mặt, còn được sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tịnh Từ, Viện trưởng tu viện Kim Sơn (San Jose), Ni sư Thích Nữ Diệu Từ, Viện chủ chùa Diệu Quang (Sacramento và Santa Ana). Thượng tọa Tịnh Từ đã ban cho mọi người một thời Pháp quý báu cùng băng giảng Thiền. Ni sư Diệu Quang cũng ban tặng những khúc Nhạc Thiền do Ni sư ứng tác. Hòa thượng Thích Hạnh Đạo, Viện chủ chùa Phổ Đà (Santa Ana) vì bận Phật sự không thể đến dự được, cũng gửi phần tưởng lệ đến chúc vui Vĩnh Nghiêm. Buổi họp mặt càng thêm tưng bừng vui vẻ khi đấu giá tác phẩm nhiếp ảnh, Chùa Một Cột, do nhiếp ảnh gia Dương Phương trao tặng và xổ số giải nhất: họa phẩm ký họa, Chân Dung Thiền Sư Nhất Hạnh, của nữ họa sĩ Bé Ký ký tặng. Về tác phẩm nhiếp ảnh Chùa Một Cột về tay trưởng Nguyễn Trọng Tín và Kim Ánh. Họa phẩm của nữ họa sĩ Bé Ký về tay trưởng Minh Đức Bùi Ngọc Bách. Sau hơn 4 giờ đồng hồ sinh hoạt vui vẻ đầy đạo vị, buổi họp mặt kết thúc bằng Kết Dây Thân Ái truyền thống. Mọi người chia tay ra về với niềm vui nhẹ nhàng của Mùa Phật Đản.

**Trưởng Phúc Trí Bùi Thế San về nhà mới.** Sau thời gian dài cư trú tại thị trấn San Gabriel, trưởng Phúc Trí Bùi Thế San cùng gia đình đã chuyển về nhà mới kể từ đầu mùa xuân năm 2001. Nơi cư ngụ mới rộng rãi hơn, không gian khoáng đãng hơn. Vì vậy, thời gian gần đây, sức khỏe Trưởng cũng khá hơn trước rất nhiều, chị Phạm Nga (hiền

nội trưởng Phúc Trí) vui mừng cho biết như vậy. Bản Tin và các Trưởng Vĩnh Nghiêm chúc mừng và chung vui cùng hai trưởng Phúc Trí – Phạm Nga và gia đình.

Địa chỉ mới: Trưởng Phúc Trí Bùi Thế San  
3610 Berkshire Rd.  
Poco Rivera, CA 90660  
Tel. (562) 695-7143

### **Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Mừng Phật Đản PL 2545.**

Phật tử Việt Nam hải ngoại khắp nơi tưng bừng đón mừng Phật Đản PL 2545. Riêng tại chùa Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Pomona (nam Cali.) lễ mừng Phật Đản năm nay được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 6 tháng 5 năm 2001. Từ sáng sớm, đông đảo Phật tử Vĩnh Nghiêm từ nhiều quận hạt Nam Cali. đã về Tổ Đình dự lễ. Các Trưởng Ái Hữu Vĩnh Nghiêm cũng đã về chung mừng Phật Đản đông đủ. Chủ nhật một tuần trước Lễ, các trưởng Tuệ Linh, Thiện Thanh và Tâm Hòa về chùa thăm Thầy, có phúc duyên được cùng quý Thầy lợp nhà rạp chuẩn bị đón Phật tử về dự lễ Phật đản hôm nay.

### **Chùa Giác Minh San Jose Mừng Phật Đản.**

Ngày Chủ Nhật 13 tháng 5 năm 2001, chùa Giác Minh (San Jose) tổ chức mừng Phật Đản. Rất đông Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử khắp nơi vân tập về chùa dự lễ. Người ta nhận thấy có Hòa thượng Thích Thanh Đạm về từ Washington DC, Sư Ông Thích Trí Hiền về từ Dallas (Texas). Các Trưởng: Diệu Thảo, Diệu Hòa, Diệu Hoa, Như Công, Phúc Đạt ... đại diện Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Bắc Cali. về chùa dự lễ.

**Tham kiến Sư Ông Trí Hiền.** Nhân chuyến về chùa Giác Minh dự Lễ Phật Đản PL 2545, trưởng Tâm Hòa đã gặp, vấn an Sư Ông Thích Trí Hiền cũng từ Dallas về dự lễ. Dịp này, Trưởng cũng đã bạch cùng Sư Ông về những chi tiết liên quan đến việc tổ chức Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2001 tại Dallas. Sư Ông rất hoan hỉ cho biết, dù thời gian tổ

chức Hội Ngộ đúng vào mùa hè, thời tiết sẽ nóng nực hơn mùa xuân. Nhưng Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Khuôn Việt của chùa Pháp Quang đầy đủ tiện nghi, sinh hoạt thoải mái sẵn sàng đón tiếp hàng trăm anh chị em về hội ngộ. Ban Chấp Hành xin thay mặt anh chị em Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đánh lễ Sư Ông đã dành cho chúng con tình thương và sự chăm lo đặc biệt.

### **Trại huấn luyện Anôma, Ni Liên, Tuyết Sơn**

**thành công.** Theo nguồn tin thông thạo của Nhà Lam cho biết, Liên trại huấn luyện Anôma, Ni Liên, Tuyết Sơn do Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức tổ chức vào mùa xuân 2001 đã thành công mỹ mãn. Hai trăm trại sinh tham dự, thi đua về mọi mặt rất gay go. Sau khi sát hạch, có 4 Em đạt Thủ Khoa và 4 Em đạt Á Khoa. Số còn lại, hầu hết Các Em đều đạt điểm số cao. Hoan hô tinh thần tu học của các Trại Sinh. Cũng hoan hô luôn tấm lòng Vì Dân Em của Quý Trưởng Tổ Chức, Quản Trại và Giảng huấn. Có một điều nói nhỏ với nhau. Trong 4 Thủ Khoa, đơn vị Bát Nhã chiếm 3. Thủ Khoa thứ tư về đơn vị Phổ Đà. Ngoài ra Phổ Đà còn lấy thêm 1 Á Khoa nữa. Đơn vị Bát Nhã do hai trưởng Minh Tín & Diệu Ngọc xây dựng và trông nom. Đơn vị Phổ Đà do hai trưởng Đức Châu & Diệu Hiền thành lập và dẫn dắt. Hoan hô Bốn Trưởng.

### **Thêm một GDPT mới – Liên Hoa.**

Được Hòa thượng Viện chủ tin yêu giao phó, hai trưởng Minh Tín và Diệu Ngọc đã nỗ lực vận động, tổ chức thành lập một đơn vị Gia Đình Phật Tử mới tại chùa Liên Hoa (Garden Grove – Cali.). Chỉ mới sau vài tuần lễ, số đoàn sinh đạt được 40 em. Người ta thường nói “vạn sự khởi đầu nan”. Nhưng kết quả đạt được cho thấy Phật sự của hai trưởng Minh Tín, Diệu Ngọc “khởi đầu hanh thông”. Xin được tán thán công đức hai trưởng Minh Tín, Diệu Ngọc và mừng chúc Gia Đình Phật Tử Liên Hoa mau lớn mạnh.

**Thêm một GDPT mới.** Do có đôi tai mỏng, cổ phát huy khả năng thiên lý nhĩ, nên Gia Đình Lăng Quảng mới nghe được tin: trưởng Tâm Diệu Lê Dương Mỹ cùng phu quân Lê Đình Du (Mỹ-Du) vừa mới dựng xong khung sườn và lợp mái ngôi Nhà Lam mới toanh ở vùng North Carolina và đã tổ chức cho các em đi cắm trại rồi. Hình như tên là Vạn Hạnh thì phải. Thiên lý nhĩ chỉ nghe được đến thế thôi. Hy vọng, sẽ có thêm thiên lý nhĩ nữa sẽ thấy và nghe đủ để giới thiệu với các Trưởng trong dịp khác sau này. Hãy đợi đấy!

### TIN LỄ CẦU SIÊU CỤ ĐẶNG ĐÌNH LIÊM

Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2001. Vào lúc 3 giờ chiều, tại Chùa Giác Hoàng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Gia Đình Phật Tử Giác Hoàng đã tổ chức lễ Cầu Siêu cho cụ Đặng Đình Liêm thân phụ Trưởng Đặng Đình Khiết.

Buổi lễ được đặt dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Thanh Đạm, tham dự có Thượng Tọa Thích Tâm Thọ.

Ngoài thân nhân, thân hữu của Trưởng Đặng Đình Khiết, về phía Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm có Nguyễn Văn Lâm, Phùng Thị Thọ, Đào Hiếu Thảo, Vũ Thị Thuận, Hoàng Trọng Trữ và phu nhân, Nguyễn Minh Nữ, Trương Thị Kim Mai, Hồ Văn Phú, Hồ Văn Phước, Huỳnh Ái Tông và Bùi Kim Chi.

Vì Gia Đình Phật Tử Giác Hoàng tổ chức, phổ biến hạn chế nên số người tham dự chỉ trong gia quyến và thân hữu. Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm, thành kính.

Được biết Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Miền Đông Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ Chung thất cũng tại chùa Giác

Hoàng này.

### DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

#### ỦNG HỘ LỊCH 2001

Trưởng ĐIỀU THU Nguyễn Thị Tâm	\$22.00
Trưởng ĐIỀU HƯỚNG Lê Thị Hằng	\$20.00
Trưởng TÂM THÔNG Trần Chí Trung	\$10.00
Trưởng ĐIỀU HIỀN Đặng Kim Kiểm	\$20.00

(còn tiếp)

#### ỦNG HỘ KỸ YẾU HỘI NGỘ VĨNH NGHIÊM 2001

Trưởng TÂM ĐIỀU Lê Dương Mỹ	\$50.00
Trưởng ĐIỀU HIỀN Đặng Kim Kiểm	\$50.00
Trưởng NGUYỄN TƯ CỤ	\$100.00
Trưởng TUỆ NGA Trần Thị Nga	\$40.00

(còn tiếp)

#### NIÊN LIÊM 2001 (tính đến 13.5.2001)

Trưởng THIÊN HẢI Phạm Trọng Sơn	\$30.00
Trưởng MINH TÍN Đỗ Văn Phố	\$30.00
Trưởng PHÚC AN Đặng Quang Sước	\$30.00
Trưởng ĐIỀU THU Nguyễn Thị Tâm	\$30.00
Trưởng TỊNH DUY Lê Thị Nhung	\$30.00
Trưởng NGỘ THẢO (Lệ Sương)	\$30.00
Trưởng PHÚC TRÍ Bùi Thế San	\$30.00
Trưởng NGUYỄN VĂN LÂM	\$30.00
Trưởng ĐIỀU THANH Trần Thị Thanh Minh	\$30.00
Trưởng TÂM THÔNG Trần Chí Trung	\$30.00
Trưởng PHÚC TUỆ Nguyễn Đình Nam	\$30.00
Trưởng THIÊN BẢO Cao Văn Lâm	\$30.00
Trưởng HỒNG HUY Đặng Trần Hoa	\$60.00

(2000 & 2001)

Trưởng NGUYỄN THỊ PHỤNG HẢO	\$30.00
Trưởng ĐIỀU THẢO Vương Bích Phượng	\$30.00
Trưởng ĐIỀU HIỀN Đặng Kim Kiểm	\$30.00
Trưởng PHÚC THỊNH Nguyễn Đức Cường	\$30.00

Trưởng ĐỨC CHÂU Vũ Ngọc Khuê	\$30.00
Trưởng NGUYỄN THÔNG	
Nguyễn Đình Thống	\$30.00
Trưởng DIỆU MINH Phạm Kim Chi	\$30.00
Trưởng THIỆN THANH	
Đặng Đình Khiết (2001-2002)	\$60.00
(còn tiếp)	

**TIN HỘI NGỘ 2001**

Ban Tổ Chức đã nhận được Phiếu Tham Dự Hội Ngộ của các Trưởng:  
 THIÊN HÒA Trần Quốc Bình, DIỆU THU Nguyễn Thị Tâm, NGUYỄN PHƯƠNG Hoàng Trọng Cang, DIỆU THIỆN Tố Mỹ, PHÚC ĐẠT Trần Minh Phương, ĐỨC CHÂU Nguyễn Định, MINH HÒA Nguyễn Văn Bình, MINH TÍN Đỗ Văn Phóng, TUỆ LINH Nguyễn Công Sản.

Theo tin được biết, các Trưởng Miền Đông đã chuẩn bị lấy vé máy bay tham dự Hội Ngộ có :

- Trưởng Nguyễn Văn Lâm, Phùng Thị Thọ, Đặng Đình Khiết, Hoàng Trọng Trữ, Nguyễn Minh Nữ, Đào Hiếu Thảo, Vũ Thị Thuận, Trương Thị Kim Mai.
- (còn tiếp)

Quý Trưởng nào tham dự dùng đường hàng không xin cho Ban Tổ chức biết: Tên Hãng Máy Bay, Số Chuyến Bay, Ngày, Giờ, Phi Trường hạ cánh (đến) để Ban Tổ Chức sắp xếp đi đón về địa điểm Hội Ngộ.

Dùng điện thoại và Email và Fax của Bản Tin để liên lạc.

Trong Bản Tin này, kèm theo một dự thảo Quy Ước của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, đề nghị quý anh chị thành viên đóng góp ý kiến.

Những ý kiến đóng góp gửi thẳng về Ban Tổ Chức hay gửi qua :  
 Email : tong57@aol.com  
 Fax : (502) 962-0867

Theo đề nghị của Trưởng Thiện Thanh trong buổi họp vào dịp lễ Tạ Ơn năm 2000 tại vùng Hoa Thịnh Đốn, sau khi đúc kết, trong dịp Hội Ngộ 2001 tại chùa Pháp Quang, những người tham dự sẽ ký tên vào Bản Quy Ước, như một bản gốc, kỷ niệm sự hiện diện của mỗi người.

Ban Tổ Chức đang chuẩn bị in tập Kỷ Yếu năm 2001, mong nhận được sự đóng góp của tất cả anh chị thành viên. Hình ảnh, bài vở đóng góp, xin nhanh chóng gửi về địa chỉ anh Ngô Mạnh Thu :

1401 S. Mohawk Dr.  
 Santa Ana, CA. 92704

Fax (714) 556-7224

Email Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

- Binhnguyen108@hotmail.com, nguyenvui@hotmail.com, tuelinh@juno.com, KhanhNinh@aol.com, vanghetuanbao@aol.com, Kdang22@yahoo.com, vanthuc@speednet.com.au, Yengiang@aol.com, daot@rfa.org, tramha@yahoo.com, minhng@vietnet.com, chocon\_2001@yahoo.com, Phuvo1@home.com, dnguyen@yahoo.com, dinh@logicdevices.com, ttkbhdtu@hotmail.com, Kiem\_Dang@yahoo.com, gdptphoda@hotmail.com, tntran@alarismed.com, chonminh@hotmail.com, isscl@hotmail.com, Phamtam@bfusa.com, Phamtam@bellsouth.net, trangqnguyen@yahoo.com, tinmai2K@netscape.net, Kimmync@cs.com, kle@dot.state.nc.us, DUCQN@aol.com, lanchi@saigonnet.vn, nghiyen@hcm.vnn.vn, hunguy@hcm.fpt.vn, katy76@hcm.fpt.vn, chaudio@tlnet.com.vn, PeterPhoDo@aol.com, LeQuy@aol.com, phuongtm@hotmail.com, lang\_yen@hotmail.com, mimispat@yahoo.com, bvuong@msx.ndc.mc.uci.edu, teobui@yahoo.com, namly4@juno.com, tong57@aol.com

**Cập nhật Jun 2<sup>th</sup>. 2001**

Ghi Chú : anh chị nào muốn biết Email của cá



nhân xin gửi hỏi : tong57@aol.com

## GIAO ƯỚC

\*

Phát xuất tại Mỹ từ năm 1991, một nhóm anh chị em Gia Đình Phật Tử, thấy được sự cần thiết nên quy tụ nhau sinh hoạt, dưới danh xưng Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, gọi tắt là Ái Hữu Vĩnh Nghiêm.

Sinh hoạt Ái Hữu Vĩnh Nghiêm nhằm mục đích thắt chặt tình Lam trên xứ lạ quê người, ở khắp năm châu, bốn biển và hỗ trợ cho các hoạt động của Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm tại quê nhà.

Tập hợp này nòng cốt là những anh chị em đã từng sinh hoạt trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, cũng không giới hạn và hoan nghênh những ai gia nhập vào sinh hoạt vì có cảm tình, hay tán thành đường lối của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm .

Mỗi cá nhân trong Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đều là thành viên của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, do đó Ái Hữu Vĩnh Nghiêm tôn trọng Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Để có thể sinh hoạt hữu hiệu, mỗi thành viên đều có trách nhiệm đóng Niên liễm và bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2 năm. Niên liễm và nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành có thể được thay đổi i theo ý kiến của các thành viên biểu quyết trong những lần Hội ngộ bầu Ban Chấp Hành.

Ban Chấp Hành có nhiệm vụ tạo những sinh hoạt hữu ích cho các thành viên, nhất là trong những dịp Quan, Hôn, Tang, Tế. Để điều hành hữu hiệu, Ban Chấp Hành có thể ban hành một bản Nội Lệ.

Vì hoạt động trên phạm vi rộng lớn, do đó không thể bao quát những thành viên ở xa, cho nên những nơi nào có thể quy tụ dễ dàng trong sinh hoạt từ 5 thành viên trở lên, đều có thể lập thành những Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm địa phương, mỗi Chi đều có Ban Chấp Hành và Nội Lệ sinh hoạt riêng.

Xuất phát từ tình Lam, nhằm mục đích làm lợi ích cho chung, nên những quy định có thể là khẩu ước hay văn bản, không nhất thiết phải ràng buộc bởi những điều lệ.

Làm tại chùa Pháp Quang, thành phố Dallas, Texas ngày .... tháng 7 năm 2001

## Phân Ưu

Được tin buồn  
Bà **Trần Đình Huân**  
nhũ danh **Nguyễn Thị Chua**  
pháp danh **Diệu Cầm**  
sinh năm 1917  
tạ thế ngày 6 tháng 5 năm 2001  
tại Sài Gòn, Việt Nam  
Hưởng thọ 85 tuổi

là thân mẫu của Trưởng Trần Đình Hùng, nhạc mẫu Trưởng Vũ Thị Ngụy  
thành kính chia buồn cùng quý Trưởng và tang quyến

Nguyện cầu đức Từ phụ A Di Đà Phật và chư Bồ tát tiếp độ  
hương linh Bà Nguyễn Thị Chua pháp danh Diệu Cầm vãng sinh Cực Lạc Quốc

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên  
**Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại**

## Phân Ưu

Được tin buồn  
Ông **Nguyễn Lương Phán**  
Pháp danh **Thiện Ngộ**  
tạ thế ngày 10 tháng 5 năm 2001  
tại Cypress  
California  
Hưởng thọ 88 tuổi

là thân phụ của ái hữu Nguyễn Lương Cơ và nhạc phụ của Trưởng Phạm Thị Vương  
thành kính chia buồn cùng ái hữu Nguyễn Lương Cơ Trưởng Phạm Thị Vương và tang quyến

Nguyện cầu đức Từ phụ A Di Đà Phật và chư Bồ tát tiếp độ hương linh  
Ông Nguyễn Lương Phán pháp danh Thiện Ngộ vãng sinh Cực Lạc Quốc

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên  
**Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại**

# Tin Buồn

\*

Được tin buồn:

Ông **Đặng Đình Liêm**

Pháp danh **Minh Khiết**

Đã tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2001

tại San Diego

California

Hưởng thọ 89 tuổi

là thân phụ của chị Đặng Thị Kim Đoan, các Trưởng Đặng Đình Khiết, Đặng Thị Kim Trang, Đặng Đình Chính, Đặng Thị Kim Hạnh, Đặng Thị Kim Kiểm

Nguyện cầu đức Từ phụ A Di Đà Phật và chư Bồ Tát tiếp độ  
Hương linh ông Đặng Đình Liêm Pháp danh Minh Khiết  
vãng sinh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Đặng Đình Khiết và tang quyến

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên

**Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại**

Tại Việt Nam, ngày 21-2-2001 Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã phát ra **LỜI KÊU GỌI CHO DÂN CHỦ VIỆT NAM** nhân chuẩn bị ngày giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 4880 và năm Thế giới đón chào Thiên niên kỷ thứ III, xuyên qua lời kêu gọi này, một lần nữa chúng ta thấy Phật Giáo Việt Nam trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê đã hành Bồ tát đạo theo *Lục độ tạp kinh* do Cao tăng Khương Tăng Hội dịch: “**Bồ Tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ xông vào nơi chánh trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lâm than ... Bản chất đạo Phật ở nhà có thể đem mà thờ cha mẹ, giúp nước có thể đem mà giáo hóa dân, sống một mình có thể đem mà trị thân**”.

Đạo Phật là đạo cứu khổ cho muôn loài, cho nên chư thánh tăng hành Bồ tát đạo, nhân nhục đem

sinh mạng của mình ra đối đầu với cường bạo, để mong mang lại cho thế giới hòa bình, xã hội tự do và công bằng, nhà nhà ấm no, an lạc để mọi người Phật tử cùng nhau tinh tấn tu học.

Lần đầu tiên, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN đã tổ chức lễ tưởng niệm HT Thích Trí Thủ, cố Viện Trưởng VHD sau 17 năm viên tịch tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, tham dự có HT. Đức Nhuận, Quảng Độ, Thiện Hạnh, Đức Chơn, TT. Tuệ Sĩ và chư tôn đức thuộc Viện Hóa Đạo.

Theo kế hoạch, ngày 7-6-2001, HT. Quảng Độ cùng chư Tăng Ni sẽ đến Quảng Ngãi để rước HT Huyền Quang về Sài Gòn, nay ngài đã 82 tuổi, bị quản thúc 20 năm tại Chùa Quang Phước Nghĩa Hành. Ngày 1-6-2001, Công An Quận Phú Nhuận đã đến Thanh Minh Thiền Viện, đọc lệnh quản thúc HT Quảng